

Môn-Đệ-Hóa Truyền Giáo Cấp 3 - Bài 4

“Sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình”

13 tháng 5 năm 2024

Điểm chính (Theme): “Ôn lại để hiểu rõ về Báp-tem Thánh Linh (theo Kinh Thánh) và Ngài là Đấng cáo trách thế gian về tội lỗi”

Giới Thiệu:

Trong lớp vào tuần trước, nhóm chúng ta có nhiều câu hỏi liên quan đến Báp-tem Thánh Linh. Vì vậy, bài hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những bài 14, 15, và 16 trong Cấp 1 để giúp chúng ta hiểu rõ thêm thế nào là “Báp-tem trong Thánh Linh” và ân-tử Thánh Linh dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh.

Nếu muốn ôn-lại chi-tiết hơn, xin xem link của bài 14 (<https://www.youtube.com/watch?v=gcmqAb4BlVg>), bài 15 (https://www.youtube.com/watch?v=tDbvEwgj_Kc), và bài 16 (<https://www.youtube.com/watch?v=ms7DNdxtOv4>).

“Nghe phong phanh về báp-tem Thánh Linh”

Trước tiên, chúng ta học về cách những người tại thành phố Bê-rê tìm hiểu để xem những sự giảng dạy của sứ-đồ Phao-lô và Si-la có theo đúng Kinh Thánh không.

Trong Công-vụ 17:11 “*Những người này [tức những người ở thành Bê-rê] cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, **hằng ngày tra cứu Thánh Kinh để xét xem lời giảng [của Phao-Lô] có đúng không.***” (Dựa theo bản dịch NIV: *Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness **and examined the Scriptures every day to see if what Paul said was true.***)

Tinh thần tra xét Kinh Thánh của những tín-hữu tại thành Bê-rê cũng phải là tinh thần của mỗi chúng ta. Chúng ta không nên nghe phong phanh về một tín-lý nào đó và cho đó là lẽ thật, phải tra xét Kinh Thánh xem tín-lý mà mình nghe đó có phù hợp với những gì Kinh Thánh đã chép không.

Để tránh đề cập đến tín lý Báp-tem Thánh Linh đã được nghe “phong phanh”, Tôi xin được đưa ra một bài đăng viết về Báp-tem Thánh Linh của hội Assembly of God (AOG) được Hội Đồng chấp nhận vào tháng 8 năm 2011 (nếu muốn xem nguyên văn xin xem link: <https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Baptism-in-the-Holy-Spirit>). Bài đăng này có tựa đề, “Baptism in the Holy Spirit” (Báp-tem trong Thánh Linh).

Tôi xin được trích tiểu đoạn thứ ba ở trang đầu tiên của bài đăng AOG:

The most distinguishing features of the baptism in the Holy Spirit are that: (1) it is theologically and experientially distinguishable from and subsequent to the new birth, (2) it is accompanied by speaking in tongues, and (3) it is distinct in purpose from the Spirit’s work of regenerating the heart and life of a repentant sinner.

Xin tạm dịch:

Những đặc điểm chính của báp-tem trong Thánh Linh gồm có: (1) Báp-tem Thánh linh là một kinh nghiệm khác biệt sau khi một người đã nhận được một sự sống mới (tức sự tái sanh) và báp-tem Thánh Linh có nền tảng của

thần học, (2) Kèm theo báp-tem Thánh Linh là việc nói tiếng “lạ”, và (3) Báp-tem Thánh Linh có một mục đích khác hơn việc mà Thánh Linh làm để khôi phục lại tấm lòng và đời sống của một tội nhân đã ăn năn.

Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta có thể diễn đạt 3 điểm của bài đăng AOG như sau:

- (1) Sau khi một tội nhân ăn năn trở lại tin nhận Chúa, người đó sẽ có một kinh nghiệm đặc biệt khi được báp-tem Thánh Linh, và báp-tem này dựa trên nền tảng thần học
- (2) Dấu hiệu để chứng tỏ người đó được báp-tem Thánh Linh là người đó biết nói một ngôn ngữ “lạ”
- (3) Mục đích của báp-tem Thánh linh thật khác biệt với công việc Thánh Linh làm để khôi phục lại đời sống và tấm lòng của người được tái sanh.

Những điểm chính trong tiểu đoạn nêu trên chúng ta cần chú ý:

- (1) Trong bài đăng của AOG, chúng ta nhận thấy cần có một khoản thời gian (không biết bao lâu) sau khi một người đặc lòng tin nơi Chúa cho đến khi người đó nhận được báp-tem Thánh Linh.

Tuy nhiên chúng ta cần đối chiếu điểm này với Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 1:13, *“Ấy lại cũng trong Chúa Cứu Thế, chính anh chị em sau khi nghe chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và sau khi tin Ngài [thì] được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa.”* Chúng ta nhận thấy trong câu Kinh Thánh này, không có một thời gian đợi chờ để được ban cho Thánh Linh khi một người đặc lòng tin nơi Chúa. Chữ niêm ấn ở đây nói đến chúng ta là thuộc quyền sở hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta (như Chúa đã hứa) một khi chúng ta nghe và tin. Đức Thánh Linh là một bằng chứng chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế.

Một đoạn Kinh Thánh khác để đối chiếu trong I Cô-rinh-tô 12:13, *Vì do cùng một Thánh Linh mà [tất cả] chúng ta chịu phép báp-tem để sát nhập vào một thân thể - người Do Thái cũng như Hy Lạp, kẻ nô lệ cũng như tự do, tất cả chúng ta đều được uống cùng một Thánh Linh.* (For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.) (bản dịch NIV). Sứ đồ Phao-lô đề cập đến báp-tem do Thánh Linh mà ai trong chúng ta (tức những người đặc lòng tin nơi Chúa) đều đã nhận lãnh. Sứ đồ Phao-lô không hề đề cập đến phải chờ đợi một khoản thời gian nào đó thì mới được báp-tem Thánh Linh.

Và Sứ-đồ Phao-lô cũng nói trong Rô-ma 8:9b, *“...nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài.”*

Và lời Chúa Cứu Thế khẳng định trong Giăng 7: 38-39, *“Người nào tin Ta [tức Chúa Giê-xu] thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cội lòng mình, đúng như Thánh Kinh đã dạy.”* Đức Giê-xu nói điều này để chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra, Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Giê-xu chưa được hiển vinh.” Sứ đồ Giăng đã ghi chép lại lời Chúa Giê-xu phán sau khi ông đã kinh nghiệm được báp-tem Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần (Công-vụ đoạn 2). Và lời chú thích trong câu 39 sứ đồ Giăng cho thấy lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh sẽ được ứng nghiệm cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa (chứ không phải chờ đợi một thời gian như bài đăng của AOG. Xin ghi nhận “nước hằng sống” ở đây chỉ về Thánh Linh.

Nói tóm lại, báp-tem Thánh Linh, khi hiểu theo Kinh Thánh, sẽ được ban cho bất cứ ai ăn năn đặc lòng tin mình nơi Chúa Cứu Thế. Những đoạn này không đề cập đến một kinh nghiệm thứ hai sau khi phải chờ đợi một thời gian nào đó, vì Phao-Lô nói **“tất cả** chúng ta [là những môn đệ Chúa] đều uống cùng một Thánh Linh. Phao-Lô không nói, chỉ một số người được báp-tem Thánh Linh mới uống cùng một Thánh Linh. Tất cả những ai thật sự đặc lòng tin mình nơi Chúa Cứu Thế đều được báp-tem Thánh Linh ngay khi đó, tức là được Chúa Giê-xu cho nước trường sinh (tức Đức Thánh Linh) để uống; chứ không phải đợi chờ để có một báp-tem lần thứ hai.

Khi một tín lý không phù hợp với Kinh Thánh thì nền tảng thần học của tín lý đó cần phải được duyệt lại.

- (2) Nhận xét thứ hai của bài đăng AOG đề cập đến ân tứ nói ngôn ngữ “lạ” khi một người nhận được báp-tem Thánh Linh. Xin xem lời Sứ-Đồ Phao-lô nói trong I Cô-rinh-tô 12:29-30 (29 Are we all apostles? Are we all prophets? Are we all teachers? Do we all have the power to do miracles? 30 Do we all have the gift of healing? Do we all have the ability to speak in unknown languages? Do we all have the ability to interpret unknown languages? Of course not! NLT) – Tôi xin phép phiên dịch theo bản tiếng Anh NLT: *“Có phải ai cũng là sứ đồ không? Có phải tất cả là tiên-tri không? ai cũng là giáo-sư không? Có phải ai cũng có năng quyền làm phép lạ không? Có phải ai cũng có ân tứ chữa bệnh ư? Có phải ai cũng có ân-tứ nói ngôn ngữ lạ không? Có phải ai cũng có ân-tứ giải nghĩa tiếng lạ không? Lẽ dĩ nhiên là không!”*

Như vậy theo bài đăng AOG, không phải ai cũng nhận được báp-tem Thánh Linh vì không phải tất cả ai cũng được ban ân-tứ nói một ngôn ngữ lạ. Theo những kinh nghiệm cho thấy, thì những tín hữu theo giáo lý này được khuyến khích để xin cho được báp-tem Thánh Linh và để nhận được ân tứ nói một ngôn ngữ lạ. Trong tất cả các thư-tín trong Tân-Uớc do các sứ-đồ viết, không một sứ đồ nào khuyên chúng ta phải cầu nguyện để xin báp-tem Thánh Linh rồi sau đó sẽ được ân-tứ nói ngôn ngữ lạ. Chúng ta nhận thấy điểm thứ hai của bài đăng AOG không phù hợp với Kinh Thánh.

- (3) Theo bài đăng AOG, mục-đích báp-tem Linh thì khác đi với công việc tái tạo của Thánh Linh khi một người ăn năn trở lại cùng Chúa.

Xin thưa, khi một người đặc lòng tin nơi Chúa Kinh Thánh nói chúng ta là một tạo vật mới: II Cô-rinh-tô 5:17 *“Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, và mọi sự đều trở nên mới.”* Chỉ có quyền năng Thánh Linh mới tạo dựng chúng ta thành một tạo vật mới khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Khi chúng ta được báp-tem Thánh Linh, điều trước tiên Ngài làm là làm sống lại một tâm linh đã chết để chúng ta có thể tương giao với Đấng Christ. Đây là một phép lạ Chúa làm bởi quyền năng của Chúa khi chúng ta nhận được sự tái sanh, tức được báp-tem Thánh Linh để uống nước hằng sống tức là Đức Thánh Linh.

Mục đích của Thánh Linh là tái tạo tâm linh và thánh hóa chúng ta bằng Lời của Ngài, tức là làm chúng ta ngày càng trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài (Rô-ma 8:29).

Ân-tứ Thánh Linh không phải chỉ là được nói một ngôn ngữ lạ nhưng còn nhiều nữa

Theo kinh nghiệm thì tôi đã thấy có những người cầu nguyện bằng một ngôn ngữ mà tôi không hiểu và mỗi lúc như vậy, tôi ước gì có một người nào có ân-tứ thông giải tiếng lạ đó để mọi người có thể hiểu.

Theo sứ-đồ Phao-lô và Phi-e-rơ, có nhiều ân-tứ khác nhau mà Đức Thánh Linh phân phát cho mỗi người tùy theo ý Ngài (I Cô-rinh-tô 12:11). Các ân-tứ có thể tóm tắt từ trong Kinh Thánh Tân-Uớc như tableau dưới đây:

1 Côr 12:28	Ephêsô 4:11	1 Phierơ 4:11	1 Côr 12:8-10	Rôma 12:6-8
Sứ Đồ	Sứ Đồ	Giảng Luận	Khôn Ngoan	Tiên Tri
Tiên Tri	Tiên Tri	Phục-vụ	Trí-Thức	Phục-vụ
Dạy Dỗ	Truyền Giáo		Đức Tin	Dạy Dỗ
Phép Lạ	Mục-Sư		Chữa Bệnh	Khích Lệ
Chữa Bệnh	Dạy Dỗ		Phép Lạ	Dâng Hiến
Giúp Đỡ			Tiên-Tri	Lãnh Đạo
Quản Trị			Phân biệt các thần	Thương-Xót
Tiếng "Lạ"			Tiếng "Lạ"	
			Thông dịch tiếng "Lạ"	

Câu hỏi được đặt ra: tại sao, theo bài đăng của AOG, thì khi nhận báp-tem Thánh Linh thì người đó chỉ được ban ân-tứ nói một ngôn ngữ lạ mà thôi trong khi các ân-tứ khác thì không được? Có phải rằng (theo bài đăng AOG) ai nhận được báp-tem Thánh Linh đều có ân-tứ tiếng lạ để chứng tỏ rằng người đó thật sự đã được báp-tem Thánh Linh? Còn ai không nói được tiếng lạ tức nhiên người đó chưa nhận được báp tem Thánh Linh?

Trong tất cả các ân-tứ Thánh Linh, ngoại trừ ân tứ tiếng lạ, đều được dùng để nâng đỡ (hay gây dựng) thân thể của Chúa tức là Hội-Thánh. Đây là điều sứ-đồ Phao-Lô nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong I Cô-rinh-tô trong các đoạn 12 và 14. Ân-tứ tiếng lạ chỉ gây dựng chính mình và khi không có ai thông-dịch được tiếng lạ đó thì người đó không nên sử dụng nơi công cộng theo lời dạy của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 14.

Xin Chúa cho 10 linh hồn trở lại tin-nhận Chúa trong năm 2024

Trong tinh thần muốn đem lời Chúa đến cho những người chưa biết Ngài, nhóm chúng ta đã đưa ra một mục tiêu để cầu nguyện: xin Chúa sử dụng các OBACE một cách nào đó để bởi đức tin chúng ta có cơ hội chia sẻ Tin Lành cho những người chưa biết Chúa. Bởi đức tin chúng ta biết rằng, “đối với con người thì khó, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể được” (with man it is impossible, but with God all things are possible) Ma-thi-ơ 19:26.

Chúng ta biết trong thành phố này, một người trở lại tin nhận Chúa đã khó, huống chi 10 người trở lại tin nhận Chúa càng khó gấp 10 lần. Nhưng bởi đức tin, chúng ta biết điều này không khó cho Chúa. Chúng ta đã nhắc nhở nhau trong sự cầu nguyện để Chúa Thánh Linh đồng công trong việc này. Chúng ta cũng đã nhắc nhau là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một vị mục-sư đã nói về việc chia sẻ niềm tin, “tôi thà thử và thất bại còn hơn là không thử”. Ngay trong thất bại, chúng ta sẽ học được nhiều điều Chúa sẽ dạy khi chúng ta bước đi theo đức tin. Và khi chúng ta cầu nguyện theo ý Ngài, thì chúng ta biết Ngài sẽ nghe chúng ta. Và khi Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta Ngài sẽ đáp lời theo thánh ý tốt đẹp của Ngài.

Trong một cuộc thăm dò trong tuần qua để kêu gọi các OBACE cầu nguyện cho mục-tiêu này, có tất cả 12 người đã đồng ý để cầu nguyện xin Chúa cho 10 người trở lại tin nhận Chúa trong năm nay. Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 16:8, “*Khi đến, Ngài [tức Đức Thánh Linh] sẽ làm thế gian nhận thức về tội lỗi, về lẽ công chính và về sự định tội*” Chúng ta chia sẻ Tin Lành, nhưng việc làm cho một người ăn năn mở lòng tiếp nhận ân-điển Chúa phải là quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trên người đó. Bốn phạm chúng ta là vâng lời và sử dụng đức tin mà vâng lời. Tuy nhiên chúng ta phải cầu nguyện để Chúa mở cơ-hội cho chúng ta cũng như mở lòng của những ai sẽ được chúng ta chia sẻ Tin Lành cho.

Có thể nào ngày Father's Day sắp tới là cơ hội cho chúng ta nắm lấy để bắt đầu xin Chúa hướng dẫn trong việc chia sẻ Tin Lành? Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng bước đi theo đức tin. Và xin Ngài cho chúng ta được sự hướng dẫn để làm việc này theo ý thánh của Ngài.

Những câu hỏi để suy gẫm

1. Dựa vào các câu Kinh Thánh được đề cập trong bài, một người ăn năn trở lại tin nhận Chúa thì phải chờ đợi bao lâu để được báp-tem Thánh Linh?
2. Theo OBACE, khi nào thì một người ăn năn trở lại tin nhận Chúa nhận được báp-tem Thánh Linh? Câu Kinh Thánh nào cho chúng ta biết điều này?
3. Xin tìm một câu Kinh Thánh nói đến sự lãnh đạo là một ân-tử thuộc linh.
4. Xin tìm một câu Kinh Thánh nói đến ân tứ Chúa ban là để gây dựng thân thể của Chúa, tức Hội Thánh.
5. Làm cách nào chúng ta biết được Đức Thánh Linh đang ngự trị bên trong chúng ta?